

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thực hiện Công văn số 1452/ UBND- VX ngày 10/6/2024 của UBND Huyện Hớn Quản về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; UBND xã An Phú báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã An Phú là xã nằm ở phía Tây Bắc của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nằm cách trung tâm của huyện khoảng 20 km, có ranh giới phía Đông giáp với phường Hưng Chiến, phường An Lộc (thị xã Bình Long); phía Tây giáp với huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; phía Nam giáp với xã Minh Tâm (huyện Hớn Quản); phía bắc giáp với xã Thanh Phú và xã Thanh Lương (thị xã Bình Long). Có diện tích tự nhiên là 41,3 km², với tổng số 1.278 hộ - 5.187 nhân khẩu (Thường trú: 1.179-5010; Tam trú: 99 – 177), chia làm 5 ấp, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 281 hộ với hơn 1.103 khẩu, dân tộc thiểu số gồm có 5 dân tộc thiểu số cùng sinh sống như: S'tiêng, khơ me, tày, nùng. Tà Mun... chủ yếu là dân tộc S'tiêng còn các dân tộc khác chiếm tỷ lệ thấp trên tổng số dân của xã. Đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào làm nông nghiệp và chăn nuôi... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, điều kiện dễ tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động, từ đó đã ảnh hưởng rất lớn và gây không ít khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH trên địa bàn huyện nói chung và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại đại bàn xã nói riêng. Các hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, chủ yếu là tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

1. Tình hình tội phạm ma túy

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế xã hội thì tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã An Phú chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình và xu thế của tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu vực và trong nước. Do một bộ phận thanh thiếu niên nhận thức kém, thích chơi bời hưởng thụ và sự buông lỏng trong việc quản lý

con cái của một số gia đình ...dẫn đến tình trạng người nghiện, người sử dụng ma túy trên địa bàn tiếp tục phát sinh mới, có xu hướng tăng dần theo từng năm. Cùng với siêu lợi nhuận mang lại từ hoạt động mua bán ma túy đã lôi kéo những thành phần lười lao động trong xã hội tham gia, tác động tiêu cực đến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã trong thời gian qua tuy chỉ diễn ra nhỏ lẻ nhưng tương đối phức tạp. Tội phạm về ma túy đa dạng về thành phần, độ tuổi, địa bàn phức tạp giáp ranh với các xã, huyện lân cận. Các đối tượng lợi dụng các khu nhà trọ, nhà nghỉ, địa điểm vắng như vườn trà, vườn cáo su, nghĩa địa... để thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tội phạm ma túy trên địa bàn chủ yếu là những đối tượng nghiện ma túy ở địa phương và một số đối tượng nghiện ma túy nơi khác đến làm ăn sinh sống, thường mua ma túy về sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời, tính chất nhỏ lẻ, chưa phát hiện tụ điểm, đường dây mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cấu kết với nhau.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, khó phát hiện; các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chỉ bán cho người quen, địa điểm thực hiện tội phạm không cố định, giao dịch trong thời gian ngắn. Mặc dù, nhận biết rõ việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy trái phép, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng vì lợi nhuận cao nên các đối tượng này bất chấp làm trái các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội bằng những thủ đoạn, hoạt động phạm tội tinh vi, liêu lĩnh nên việc đấu tranh, triệt phá còn gặp nhiều khó khăn.

Loại ma túy phổ biến trên địa bàn hiện nay chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng đá. Ma túy loại Heroin có xu hướng giảm dần và các loại ma túy như Ketamine và thuốc lắc cũng xuất hiện nhưng không đáng kể. Nguồn gốc ma túy vận chuyển vào địa bàn chủ yếu do các đối tượng mua ở các địa bàn giáp ranh.

2. Tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy trong vùng đồng bào DTTS.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, đặc điểm về số người nghiện, người sử dụng ma túy đến thời điểm báo cáo trong vùng đồng bào DTTS:

- Tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý năm 2020: 00 người; năm 2021: 00 người; năm 2022: 00 người; năm 2023: 01 người; 6 tháng đầu năm 2024: 06 người.

- Số người nghiện ma túy ở ngoài cộng đồng năm 2020: 00 người; năm 2021: 00 người; năm 2022: 00 người; năm 2023: 00; 6 tháng đầu năm 2024: 06 người.

- Số người nghiện trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam năm 2020: 00 người; năm 2021: 00 người; năm 2022: 00 người; năm 2023: 00 người; 6 tháng đầu năm 2024: 00 người.

- Số người nghiện ở cơ sở cai nghiện năm 2020: 00 người; năm 2021: 00 người; năm 2022: 00 người; năm 2023: 01 người; 6 tháng đầu năm 2024: 01 người.

- Số người nghiện có biểu hiện ngáo đá năm 2020: 00 người; năm 2021: 00 người; năm 2022: 00 người; năm 2023: 00 người; 6 tháng đầu năm 2024: 00 người.

- Tính đến nay tổng số người sử dụng ma túy toàn địa bàn xã 21 người, trong đó phát hiện mới năm 2020: 00 người; năm 2021: 00 người; năm 2022: 04 người; năm 2023: 09 người; 6 tháng đầu năm 2024: 08 người.

Loại ma túy sử dụng là Ma túy tổng hợp .

- Số điểm ma túy phức tạp trên địa bàn năm 2020: 00 điểm; 2021: 00 điểm; năm 2022: 00 điểm; năm 2023: 00 điểm; 6 tháng đầu năm 2024: 00 điểm

3. Tình hình trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy

Từ năm 2019 đến nay chưa phát hiện đối tượng có hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã.

UBND xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chương trình của Tỉnh ủy đến các Chi ủy, Chi bộ và toàn hệ thống chính trị của xã. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương, quản triết chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cấp ủy Chi bộ trong thực hiện Chỉ thị, trong đó lực lượng Công an xã làm chủ công.

Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy đảng, đảng viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy*” không có đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÊU TRONG CHỈ THỊ

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “*Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy*”, Đảng ủy xã An Phú đạt được kết quả sau:

1. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật phòng, chống ma túy

Qua quá trình áp dụng Luật phòng, chống ma túy đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người sử dụng ma túy; Nghị định 221/2013/NĐ-CP và quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy và hiện nay đang thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử phạt vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Nghị định và các văn bản thi hành luật phòng, chống ma túy nhận thấy mức phạt đã tăng lên để có tính răn đe hơn nhưng còn nhiều bất cập trong thời gian, thủ tục lập hồ sơ xử lý hành chính đưa vào giáo dục xã, phường, thị trấn (6 tháng vi phạm 03 lần), cai nghiện tại gia đình, cộng đồng thực hiện đạt hiệu quả không cao (chưa có tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện).

Đề nghị giảm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, tăng thời gian cai nghiện ma túy đối với những người đã chấp hành xong mà tiếp tục tái nghiện.

- Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh không để tội phạm ma túy lợi dụng tiền chất để sản xuất ma túy.

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ... để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

Vì vậy, trên địa bàn xã An Phú hiện chưa phát hiện vi phạm về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã là lực lượng trực tiếp thực hiện trong tác phòng, chống ma túy. Vì vậy, ngay sau khi Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Đảng ủy xã mà lực lượng nòng cốt là Công an xã đã quán triệt, triển khai đến toàn bộ đảng viên, cán bộ công nhân viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ thực hiện đúng theo quy định mới. Cùng với đó, Công an huyện cũng đã tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an xã về Luật Phòng, chống ma túy hàng năm.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên xã, các ban, ngành ở địa phương tổ chức tuyên truyền thông qua loa đài và phát tờ rơi đến học sinh, quần chúng Nhân dân về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy; trách nhiệm của công dân đối với công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt tuyên truyền về các chất hướng thần núp bóng dưới các vỏ bọc, hình thức như: “cỏ mỹ”, “tem giấy”, “bùa lười”, “bóng cười”...; kiểm soát chặt chẽ các hàng quán quanh khu vực các trường học nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng hoạt động, mua bán trái phép các chất ma túy thâm nhập vào học đường; phát động học sinh, đoàn viên thanh niên, quần chúng Nhân dân “Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao”.

Kết quả từ năm 2020 đến tháng 6/2024 đã treo 30 băng rôn, phát 10.000 tờ rơi, tổ chức 25 buổi tuyên truyền cho khoảng 500 học sinh và 300 công nhân. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân nắm các Quy định của Luật phòng, chống ma túy; các Nghị định của Chính phủ cũng như hậu quả, tác hại của ma túy từ đó đã góp phần tham gia tố giác tội phạm và tề nạn ma túy giúp lực lượng phòng, chống ma túy bắt nhiều đối tượng phạm tội cũng như phát hiện các đối tượng nghiện phục vụ lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

Công tác thống kê, đánh giá tình hình quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy: Theo dõi, đôn đốc, thống kê, đánh giá tình hình quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định.

Số người đưa ra khỏi danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy: Từ năm 2020 đến nay đưa ra khỏi danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 03 người, đưa ra khỏi danh sách quản lý người nghiện 00 người.

Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện: Từ năm 2020 đến nay đã lập và Tòa án Nhân dân huyện đã ra 02 Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đã bắt: 02 đối tượng đưa vào Trung tâm cai nghiện.

Số người được miễn, hoãn, giảm thời gian chấp hành quyết định: 00 người.

Vai trò của lực lượng cơ sở nhất là lực lượng Công an xã chính quy: Đóng vai trò nòng cốt trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện, nhất là người sử dụng ma túy tổng hợp có

biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” và công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy: Hiện nay, Công an các xã thường xuyên cập nhật danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện lên phần mềm dữ liệu dân cư quốc gia đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

Công tác tổ chức và quản lý cai nghiện theo quy định của pháp luật: Hiện nay trên địa bàn xã chưa có tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điều trị cai nghiện cho người nghiện ma túy.

4. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy

Lực lượng Công an xã hiện tại nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong tình hình hiện nay. Tuy có sự phân công, phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng chức năng liên quan nhưng nhìn chung vẫn còn tình trạng giao khoán cho lực lượng Công an nên hiệu quả chưa cao.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/08/2019 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy*”. UBND xã An Phú đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị, Chương trình của cấp trên. Qua đó, đã tham mưu xây dựng nhiều Chương trình, Kế hoạch, phòng chống ma túy để phối hợp các ban, ngành cùng thực hiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và UBND xã, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được thực hiện một cách có hiệu quả.

Công tác phòng, chống ma túy lực lượng Công an xã đã bám sát vào chỉ đạo của Đảng ủy và cấp trên, phối hợp đồng bộ Chi ủy, Chi bộ và các ban, ngành đoàn thể quyết tâm tấn công, trấn áp bắt các đối tượng ma túy. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác tuyên truyền, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện nên tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy cơ bản được kiềm chế.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số đảng viên, cán bộ, Chi ủy, Chi bộ chưa làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy mà coi công tác này là của lực lượng Công an chính quy dẫn đến công tác phối hợp thực hiện chưa đồng bộ, không mang lại hiệu quả. Do đó tình hình có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến khá phức tạp, số đối tượng nghiện và tái nghiện ma túy vẫn còn gia tăng.

Hiện nay, trên địa bàn xã chưa có cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện nên công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

Bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã trong 05 năm qua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát, cũng như công tác hỗ trợ động viên, khen thưởng kịp thời công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, từ đó công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thực hiện theo Chỉ thị đã đạt được nhiều kết quả như trên.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

I. Dự báo tình hình tội phạm ma túy

Hiện nay, tình hình kinh tế dần ổn định, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều ngày càng tăng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, nhà trọ... đã và đang hoạt động, dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào tìm việc làm tại các khu công nghiệp. Cùng với đó là sự hình thành và đi vào hoạt động khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico kéo theo nguy cơ gia tăng các loại tội phạm, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy. Mặt khác, sự quản lý lỏng lẻo của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh này đối với công nhân, nhân viên chính là cơ hội để các đối tượng nhắm vào để lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy.

Các công ty bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát quốc tế, dịch vụ vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng. Đây là loại hình dễ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

II. Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình số 39-Ctr/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy Bình Phước về “*Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy*”; đồng thời triển khai, tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định 144, Nghị định 116, Nghị định 105 và văn bản thi hành đến toàn thể Hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã và các ngành liên quan trực tiếp làm công tác phòng chống ma túy thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ma túy, chủ động phát hiện, đấu tranh với hành vi sản xuất trái phép chất ma túy từ các loại thuốc chữa bệnh.

3. Chú trọng việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp cai nghiện theo hướng tự nguyện và quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng; thành lập các tổ công tác cai nghiện ma túy, các điểm tư vấn, điều trị bằng thuốc thay thế

Methadone cho người nghiện; xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ tự quản giúp nhau vượt khó, vì bình yên và sức khỏe cộng đồng...; tạo điều kiện cho người sau cai được học nghề, tìm việc làm nhằm chống tái nghiện, từng bước kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy và giảm tỷ lệ người nghiện ma túy.

4. Tiếp tục rà soát, thống kê, lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, đối tượng sau cai nghiện, tập trung vào loại đối tượng ma túy có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật, đối tượng “ngáo đá” để lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện, đồng thời bắt số đối tượng khi có Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện của Tòa án, nhằm hạn chế phát sinh tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy cũng như tội phạm khác.

5. Tiến hành điều tra cơ bản trên 5 lĩnh vực về phòng chống, kiểm soát ma túy để xác định các đường dây vận chuyển; điếm; tụ điếm mua bán ma túy, tổ chức sử dụng ma túy để tập trung đấu tranh, bắt giữ, cương quyết không để hình thành những điếm nóng về ma túy trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Phần thứ ba
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Không

Trên đây là Báo cáo của UBND xã An Phú về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Nơi nhận:

- Phòng Dân tộc;
- TT Đảng Ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu; VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn